



สนง.เทศบาลตำบลนาตาล

เลขที่รับ ๑๖๑๐ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔

งานบริหารทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบาย งานบริหารการศึกษา
 งานบริหารบุคคล งานกฎหมาย งานบริหารสาธารณสุข
 งานป้องกัน งานบริหารงานคลัง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

ถนนภิรมย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

ที่ ลต (กส) ๐๐๐๒ / ๖๒๐๕

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง(ฉบับที่...) พ.ศ. ...

เรียน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกองทัพอากาศที่ ๒ จังหวัดกาฬสินธุ์ , หัวหน้าสถานีวิทยุชุมชน ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง(ฉบับที่...) พ.ศ. ... จำนวน ๑ ฉบับ
๒.บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ. ... จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กำหนดว่า ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินการเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอความ
อนุเคราะห์ท่านโปรดพิจารณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว เพื่อให้ผู้
ที่สนใจและประชาชนทั่วไปได้ทราบ ซึ่งหากมีผู้ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นที่มีร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ. สามารถส่งความคิดเห็นได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนภิรมย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ หรือ ทางโทรสาร
๐ ๔๓๘๑ ๕๓๙๕ ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อสำนักงานฯ จะได้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ <https://www.ect.go.th> ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พ.ต.ท.

(อริญ บัณนาเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม

โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๕๓๕๑ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐ ๔๓๘๑ ๕๓๙๕